



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

ที่ สธ.๐๒๑๗.๐๓/๒๔๘๐

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

เรื่องเดิม

๑. สำนักงาน ป.ป.ท. แจ้งเวียนแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยขอให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำกับ ขับเคลื่อน และติดตาม
ให้หน่วยงานภาครัฐในสังกัด และภายใต้กำกับ ดำเนินการ (๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และ (๒) รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รวบรวม
ส่งให้สำนักงาน ป.ป.ท. ตามรูปแบบ ช่องทาง และระยะเวลาที่กำหนด เพื่อทำการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน
เชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS)
ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑.๑ เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต”
(Corruption Risk Management Systems : CRMS) แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่

ระดับ	คะแนน
Excellent : E (ดีเยี่ยม)	สูงกว่า ๘๐ คะแนน
Good : G (ดี)	๖๑-๗๙ คะแนน
Pass : P (ผ่าน)	๕๐-๖๐ คะแนน
Upgrade : U (ปรับปรุง)	ต่ำกว่า ๕๐ คะแนน

๑.๒ กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน ดังนี้

ด้านที่	กระบวนงาน	จำนวนหน่วยงานที่ต้องประเมินฯ
๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	๑ หน่วยงาน
๒	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	๑ หน่วยงาน
๓	การใช้จ่ายงบประมาณ (โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด)	๑๕ หน่วยงาน
รวมทั้งสิ้น		๑๗ หน่วยงาน

รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๔/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ (เอกสารหมายเลข ๑)
และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๔/ว ๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ (เอกสารหมายเลข ๒)

๒. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ (ชุดเอกสารหมายเลข ๓) และแจ้งเวียนแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ชุดเอกสารหมายเลข ๔ และชุดเอกสารหมายเลข ๕) รวมทั้งกำกับติดตาม

ให้หน่วยงาน ...

ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จัดส่งรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรูปแบบ ช่องทาง และระยะเวลาที่กำหนด (ชุดเอกสารหมายเลข ๖)

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขอเรียนว่า ได้รวบรวมรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นควรจัดส่งให้สำนักงาน ป.ป.ท. ทั้งนี้ ได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าว ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่ได้จากโปรแกรม Microsoft Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ risk_29@pacc.go.th เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ด้วยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย จักเป็นพระคุณ

๑. ลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

๒. อนุญาตให้นำหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข



(นายพศวีร์ วิชรบุตวร)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลงนามแล้ว ตามข้อ ๑.

อนุญาต ตามข้อ ๒.



(นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์)

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๘

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ ปฏิบัติราชการแทน

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

- ๓ ก.ย. ๒๕๖๗

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วัน / เดือน / ปี : ๕ กันยายน ๒๕๖๗ หัวข้อ: รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด) รอบที่ ๒ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด) รอบที่ ๒ Link ภายนอก: ไม่มี หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ลัดดาวัลย์ งามตรง (นางสาวลัดดาวัลย์ งามตรง) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป วันที่ ๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง พศวีร์ วัชรบุตตร (นายพศวีร์ วัชรบุตตร) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (หัวหน้า) วันที่ ๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ลัดดาวัลย์ งามตรง (นางสาวลัดดาวัลย์ งามตรง) นักจัดการงานทั่วไป วันที่ ๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗	